



ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น  
จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองตำแหน่ง

ด้วย ก.พ. ได้อนุมัติให้กรมสุขภาพจิตดำเนินการเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมก่อนที่จะให้ส่งผลงานประเมิน และให้ประกาศผลการพิจารณา อย่างเปิดเผย โปร่งใส รวมทั้งให้มีการทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล นั้น

เนื่องจากกรมสุขภาพจิต มีประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นจากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองตำแหน่ง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งพบข้อคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลงานที่ส่งประเมินและเค้าโครงของผลงาน รายงานเจษฎา สมวนาพานิช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นผลให้ประกาศดังกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง จึงให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวข้างต้น และได้คัดเลือกข้าราชการรายดังกล่าวเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามแนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้ส่งชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน มาด้วยแล้ว หากมีผู้ต้องการทักท้วง ให้ทักท้วงไปยัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล

ทั้งนี้ การทักท้วงหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่า ข้อทักท้วงเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจุมภฏ พรหมสีดา)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต\*

ข้อมูลของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  
กรณีตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว  
ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงาน
๑.	ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ นางเจษฎา สมวนาพานิช	นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีธัญญา	เรื่อง การพัฒนาทักษะ การอ่านโดยใช้ชุดฝึกการอ่าน แบบออนไลน์สำหรับนักเรียน ที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่อง ทางการเรียนรู้